

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากท่าน ผศ.ดร.สัจญา เคนาภูมิ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร และผศ.ดร.บุภาพร ยูภาส คณะกรรมการ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตลอดทั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่กรุณาให้คำชี้แนะข้อคิดเห็น และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่ในสิ่งอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงผลงาน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สมบูรณ์แบบได้ รวมทั้งคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้กรุณาตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ต่าง ๆ และให้คำแนะนำในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ขอกราบขอบพระคุณ นางสาวรัศมี กิตติมนัส ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคามและ เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดมหาสารคามทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลแก่ผู้วิจัย

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สำหรับสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหาที่เปรียบมิได้ในชีวิตของผู้วิจัย คือ คุณพ่อประสิทธิ์ และคุณแม่บุญยวง ช่มแก้ว ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดู สั่งสอนอบรมให้ ประพฤติปฏิบัติแต่คุณความดี คอยเป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนซึ่งให้เห็นความสำคัญของการศึกษา คอยแนะแนวทางในการดำเนินชีวิต หากไม่มีท่านทั้งสอง ผู้วิจัยก็คงจะไม่มีโอกาสได้ ศึกษาในระดับนี้ ทำให้ผู้วิจัยรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นลูกของบิดามารดาที่ดี

ขอขอบคุณ แคน โนวาง เพื่อนนักศึกษาร่วมรุ่น ผู้เป็นนิสิตศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งคอยให้คำแนะนำในเรื่องการจัดหาข้อมูล ตลอดจน ขั้นตอนในการทำวิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร สาขา รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต(ร.ป.ม.)รุ่น 13 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคามทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนการศึกษา การจัดทำวิทยานิพนธ์ การให้คำปรึกษา และคอยให้กำลังใจด้วยดีตลอดมา รวมไปถึงพี่น้องผู้ต้องขังที่มีประวัติและพฤติกรรมกระเสพนาเสพติด ในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา พระคุณบิดา มารดา บุรพจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การอบรมสั่งสอนสร้างความสำเร็จก้าวหน้าทางการศึกษา ให้สติปัญญา ให้การสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด

กรรมนิภา ช่มแก้ว